

## ระเบียบการใช้เครื่องหมายรับรอง “ACFS” สำหรับระบบงาน GMP, GHPs and HACCP

เครื่องหมายรับรองระบบงาน “ACFS” จะต้องมีลักษณะดังนี้คือ มีอักษร ACFS คือตัวย่อของ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ; มกอช) มีอักษร Thailand Accreditation เพื่อสื่อถึงความไว้วางใจได้ ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสื่อความหมายถึงมาตรฐานการยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศ การใช้เครื่องหมายรับรอง “ACFS” ต้องแสดงคู่กันกับเครื่องหมายหรือโลโก้ โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน เสมอ และระบุเลขรหัสที่ ACFS กำหนดให้แก่โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชัน ตามด้วยขอมบายที่ได้รับการรับรองระบบ ตัวอย่าง







### สีของเครื่องหมายการรับรอง

สีของเครื่องหมาย “ACFS” รับรองระบบงาน

สี	รหัสสีที่กำหนด
สีเขียวอ่อน	C50 Y100
สีเขียวเข้ม	C100 Y100 K50
สีดำ	K100

### สีของเครื่องหมาย SOCOTEC

สี	รหัสสีที่กำหนด
สีฟ้าอ่อน	C80 Y5
สีฟ้า	C100 M18
สีฟ้าเข้ม	C100 M30 K28
สีดำ	K100

CMYK			
			
C: 80% M: 0% Y: 5% K: 0%	C: 100% M: 18% Y: 0% K: 0%	C: 100% M: 30% Y: 0% K: 28%	C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%

### ขนาดของเครื่องหมาย “ACFS” และ เครื่องหมาย SOCOTEC

ขนาดที่เล็กที่สุด ไม่ต่ำกว่า 15 มิลลิเมตร เพื่อให้มองเห็น ได้ชัดเจนและอ่าน ได้ด้วยตาเปล่า

### เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน

1. สามารถนำเครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้กับเอกสาร ประกาศนียบัตร และ/หรือ วัสดุเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ป้าย นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (ไม่แสดงที่ตัวสินค้า)
2. ต้องไม่แสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่า ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เมื่อเป็นการรับรองระบบการผลิต คือต้องไม่นำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเข้าใจผิด หากฝ่าฝืน บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะพิจารณาดำเนินการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรองได้
3. ไม่สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานกับ Laboratory Test, Calibration Report และ Inspection Report และไม่กล่าวอ้างการรับรองในกิจกรรมที่นอกเหนือขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หากฝ่าฝืน บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะพิจารณาดำเนินการ พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกใบรับรองได้
4. สิทธิในการใช้เครื่องหมายไม่สามารถโอนถ่ายให้กับผู้อื่นได้
5. ในกรณีที่จำเป็นบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงานอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

### เงื่อนไขการใช้ข้อความบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือข้อมูลประกอบผลิตภัณฑ์

องค์กรสามารถใช้ข้อความบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือข้อมูลที่มาถึงผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ข้อความที่ใช้ต้องระบุข้อมูลชื่อองค์กรมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และชื่อหน่วยรับรองที่ให้การรับรองอย่างครบถ้วนชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริษัทเอปี่ซี จำกัด ได้รับการรับรองระบบ **GHPs/HACCP** จากบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

### การระงับใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน

1. องค์กรที่ถูกพักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงาน ข้อความที่ระบุว่าได้รับการรับรอง และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาใดๆ ที่มีเครื่องหมายรับรองระบบงานแสดงอยู่ที่
2. องค์กรที่ถูกลดขอบข่ายการรับรองระบบงาน ต้องระงับการใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงานรวมถึงการใช้เอกสารและสื่อโฆษณาใดๆ ที่ระบุเครื่องหมายการรับรองระบบงานในขอบข่ายที่ลดทันที เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับการรับรองระบบงาน
3. องค์กรที่ถูกลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรองระบบงาน ต้องดำเนินการจัดส่งใบรับรองคืนให้กับบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 15 วันทำการ

การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานและระบุข้อความที่ได้รับการรับรองผิด มีผลต่อการเพิกถอนเอกสารที่ผิดทั้งหมด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ กรุณาติดต่อมายัง บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ก่อนการดำเนินการจัดพิมพ์ และสอบถามโดยตรงจากผู้จัดการ หรือทีมงานของบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด